

# HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI Thiết thực góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Được tổ chức ở hai cấp huyện và tỉnh, đến nay, hội thi báo cáo viên giỏi của tỉnh năm 2021 đã đi được 3/4 chặng đường, lựa chọn được 5 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung khảo hội thi cấp tỉnh. Qua hội thi đã góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở.



Phần trả lời câu hỏi của báo cáo viên tại vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Sau thành công của hội thi báo cáo viên cấp huyện và tương đương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh Thái Bình năm 2021. Tham dự vòng thi sơ khảo có 13 báo cáo viên xuất sắc đại diện cho 13 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung các chuyên đề dự thi đều tập trung tuyên truyền những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi: Các báo cáo viên tham dự vòng sơ khảo đều là những người có trình độ, năng lực, tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tâm thế, kỹ năng, nội dung bài giảng và đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Ban giám khảo đánh giá cao phần thi của các báo cáo viên, đồng thời lựa chọn 5 báo cáo viên có tổng điểm cao nhất vào vòng chung khảo. Nhằm lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò

của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức phát triển tiếp vòng chung khảo hội thi trên các nền tảng ứng dụng điện tử: Báo Thái Bình định tử (cả fanpage), fanpage Đài PTTH Thái Bình (cả phát thanh), Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Sổ tay đảng viên điện tử và tổ chức theo dõi tại 8 điểm cầu các huyện, thành phố và tuyên truyền rộng rãi trong các bộ, đảng viên, nhân dân. Là 1 trong 5 thí sinh tham dự vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, ông Ngô Quang Đăng, báo cáo viên Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng nội dung chuyên đề để tham gia vòng chung khảo. Ông chia sẻ: Tôi đánh giá cao việc tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 với nội dung trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội thi được tổ chức sau thành công Đại hội XIII của Đảng và đúng vào thời điểm các địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy đã góp phần đưa các nội dung quan trọng của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động

trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đối với ông Hoàng Văn Tuy, báo cáo viên Đảng bộ xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư): Mặc dù không tham gia hội thi song phần thi của các báo cáo viên, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ cách soạn đề cương thuyết trình sao cho bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; cách liên hệ thực tiễn; cách thuyết trình sao cho thu hút người nghe. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng để tôi đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Hội thi báo cáo viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị, có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí của hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; đánh giá đúng thực chất năng lực đội ngũ báo cáo viên. Trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

ĐÀO QUYN

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Thái Bình xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2019. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số CCHC của tỉnh.

Chỉ số CCHC được đánh giá trên 8 lĩnh vực gồm 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần. Năm 2020, Thái Bình có 37 tiêu chí, 60 tiêu chí thành phần đạt số điểm tối đa, 42 tiêu chí thành phần không đạt điểm hoặc không đạt điểm tối đa. Trên cơ sở đánh giá, phân tích kỹ các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhiều giải pháp khắc phục đã được UBND tỉnh đưa ra đối với từng tiêu chí với mục tiêu nâng chỉ số CCHC năm 2021 xếp hạng cao hơn năm 2020, từng bước cải thiện vị trí trong những năm tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục rà soát, thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Các ngành chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bắt cập trong các văn bản hiện nay của tỉnh, đặc biệt trong một số lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, đất đai... UBND tỉnh giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai chấm điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DCCI) và công khai, minh bạch về thứ hạng và chất lượng của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Việc nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

# Giải pháp nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh



Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

và xử lý trách nhiệm khi để giảm điểm, giảm thứ hạng. Đồng chí Nguyễn Việt Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Trung tâm sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát lại các quy trình giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", quy trình nào còn thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu sẽ điều

chỉnh lại cho phù hợp. Phối hợp với các đơn vị rà soát, sắp xếp, bố trí lực lượng cán bộ, công chức ra làm việc tại Trung tâm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi đến giải quyết TTHC. Cùng với rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC phù

hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế, đúng quy định, các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (BCHV).

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN HÌNH - ANH ĐÀO

## Đồng chí Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen



Để cải thiện, nâng chỉ số CCHC của tỉnh, cùng với phân tích rõ nguyên nhân việc sụt giảm các chỉ số, Thái Bình cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của một số địa phương có thứ hạng CCHC cao, thu hút đầu tư lớn, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Thái Bình cần quyết liệt hơn nữa cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, cần bộ phải đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí sản xuất, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, thu hút nhiều dự án đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

## Đồng chí Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức, lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC tại cơ sở; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

## Đồng chí Lê Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ kỹ thuật, Bưu điện tỉnh



Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCHV, Bưu điện tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các TTHC để tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm các TTHC có thể tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCHV; đồng thời, giao chỉ tiêu về tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCHV đối với các TTHC được ban hành. Bưu điện tỉnh cam kết sẽ nỗ lực triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm phục vụ người dân, tổ chức một cách tốt nhất khi sử dụng dịch vụ, ngày càng mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, tổ chức, góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

# THANH NIÊN, SINH VIÊN NGÀNH Y TẾ Xung phong trên tuyến đầu chống dịch

Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, sinh viên ngành Y tế Thái Bình đã xung phong góp sức cùng

các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Những chàng trai, cô gái không nề hà vất vả, áp lực, rủi ro, thậm chí nguy hiểm vì có thể lây nhiễm SARS-CoV-2

chỉ với mong muốn được chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp tại

Thành phố Hồ Chí Minh, trước áp lực công việc ngày càng lớn với đội ngũ y tế của Thành phố, rất đông sinh viên y khoa với nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn đã tình nguyện vào tâm dịch. Họ tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm, tiêm vắc-xin, chăm sóc F0 tại các khu cách ly... Là một trong những sinh viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Tuấn Minh, sinh viên lớp Y61-K46, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Khi nhận được thông báo tuyển tình nguyện viên đi chống dịch, em và các bạn đăng ký thông qua cổng đăng ký của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường. Để bảo đảm an toàn cũng như trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng,

nhà trường đã tổ chức tập huấn cho chúng em những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch Covid-19, tập trung vào một số nội dung trọng tâm theo khuyến cáo của Bộ Y tế... Trước, trong và sau thời gian tham gia chống dịch, chúng em luôn được nhà trường, đoàn thanh niên - hội sinh viên các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân quan tâm, động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với nhiều người, ngay cả bản thân em, chuyên bay vào Thành phố Hồ Chí Minh là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời, cũng là chuyến bay đặc biệt - bay vào vùng dịch. Em thấy rất vui và tự hào vì có thể góp sức mình cùng chiến thắng dịch bệnh và điều đặc biệt là nhận được sự yêu quý của người dân địa phương. Xung kích, tình nguyện chống dịch ở độ tuổi còn trẻ, các sinh viên gặp nhiều khó khăn, nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp xúc với nhiều người, làm việc liên tục, ăn uống, sinh hoạt

không điều độ, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các sinh viên y khoa tích cực trên môi trường thực tế, giúp các em trưởng thành hơn về nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức điều trị và chăm nhận r hơn về trách nhiệm, y đức của một người theo ngành Y đối với cộng đồng, xã hội; chuẩn bị trở thành những thầy thuốc chính chính trong tương lai, cống hiến hết mình vì sự bình yên của tổ quốc. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Từ khi dịch bùng phát đến nay, qua 3 đợt hỗ trợ các địa phương chống dịch, 60 đoàn viên là giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, 600 đoàn viên tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, 18 đoàn viên là bác sĩ nội trú tham gia Bệnh viện dã chiến số 13 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 700 đoàn viên tham gia

không điều độ, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các sinh viên y khoa tích cực trên môi trường thực tế, giúp các em trưởng thành hơn về nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức điều trị và chăm nhận r hơn về trách nhiệm, y đức của một người theo ngành Y đối với cộng đồng, xã hội; chuẩn bị trở thành những thầy thuốc chính chính trong tương lai, cống hiến hết mình vì sự bình yên của tổ quốc. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Từ khi dịch bùng phát đến nay, qua 3 đợt hỗ trợ các địa phương chống dịch, 60 đoàn viên là giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, 600 đoàn viên tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, 18 đoàn viên là bác sĩ nội trú tham gia Bệnh viện dã chiến số 13 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 700 đoàn viên tham gia

thường còn ngoan nhưng khi ốm thì năng nặc đòi mẹ. Đến khi con khỏe rồi gia đình mới cho vợ tôi biết con đã bị ốm. Bố mẹ hai bên và tôi động viên vợ tôi coi các anh chị em như gia đình, hãy san sẻ cho nhau về chuyên môn nghiệp vụ, cùng nhau cố gắng để giúp Thành phố sớm dập được dịch; tuân thủ nghiêm phương pháp phòng hộ cá nhân, bảo đảm an toàn; nỗ lực hết sức mình, sớm trở về với gia đình. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, thời gian cao điểm dịch hay không bùng phát dịch, tại các chốt kiểm soát dịch, các bệnh viện, khu cách ly hay trong cộng đồng, vùng dịch hay không ở vùng dịch, thanh niên, sinh viên ngành Y tế cùng các lực lượng luôn cơ động, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được phân công, san sẻ những vất vả cho nhau với chung một mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh.



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ.

KUÂN PHƯƠNG